



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ศ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดทำ Slide นำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 และแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะกิจกรรม ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ “วัคซีนเข็ม ๓ ความรักยิ่งใหญ่จากใจชาวมหาสารคาม”	- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข
๒	ให้ทุกอำเภอดำเนินการสรุปรายงานและข้อสั่งการ ในการประชุม EOC ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทุกครั้ง โดยให้จัดทำข้อสั่งการจากการประชุม และรายงานให้ท่านนายอำเภอทราบ เพื่อให้ท่านสั่งการให้ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ แล้วให้ส่งสรุปรายงานและข้อสั่งการดังกล่าวให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามโดยตรง เพื่อจะดำเนินการส่งต่อไปยังปลัดจังหวัดมหาสารคาม ให้ช่วยกำกับติดตามการดำเนินงานต่อไป	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๓	ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) ดำเนินการ ดังนี้ ๓.๑ ตรวจสอบข้อมูล Infographic ที่ผ่านมา ว่าสามารถนำมาสื่อสารใหม่ได้อีกครั้งหรือไม่ โดยให้นำเสนอให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ๓.๒ จัดทำ Infographic ในประเด็นข้อคำถามที่ได้รับการสอบถามเข้ามาผ่านช่องทาง Call Center COVID-19 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นแนวทางในการตอบคำถามประชาชน ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกัน	- กลุ่มภารกิจสื่อสาร ความเสี่ยง (Risk communication)
๔	ให้กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม อสม.มหาสารคามหยิบ ๑๐ ในประเด็น ๔.๑ จำนวนอสม. ที่ลงทะเบียนหยิบ ๑๐ ราย รพ.สต. ๔.๒ จำนวนภาระงาน (จำนวนกลุ่มเป้าหมายราย รพ.สต.) ๔.๓ จำนวนผลการดำเนินการ (จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓)	- กลุ่มงานการสาธารณสุข มูลฐานและระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ
๕	ให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๖ ทีม ออกติดตามวางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนเชิงรุกทุกวัน ในกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕	- รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๖ ทีม



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



๑๗ มี.ค. ๖๕